

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง	ประธานสภาเทศบาล	สัมพันธ์ ใจกระจ่าง	
๒	นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง	รองประธานสภาเทศบาล	สาโรจน์ ใจกระจ่าง	
๓.	นายสุรชัย ใจกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรชัย ใจกระจ่าง	
๔	นายสมรส เพียรดี	สมาชิกสภาเทศบาล	สมรส เพียรดี	
๕.	นายชอบ จันทร์ปาน	สมาชิกสภาเทศบาล	ชอบ จันทร์ปาน	
๖.	นางวันเพ็ญ ยอดทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	วันเพ็ญ ยอดทอง	
๗.	นายน้อม ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	น้อม ศรีสวัสดิ์	
๘	นายอาทิตย์ ทองอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล	อาทิตย์ ทองอยู่	
๙.	นางอารีย์ คุระเอียด	สมาชิกสภาเทศบาล	อารีย์ คุระเอียด	
๑๐	นายสนิท จันทร์คง	สมาชิกสภาเทศบาล	สนิท จันทร์คง	
๑๑	นายสัน ชูนิรมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	สัน ชูนิรมย์	
๑๒	นายสุชาติ สงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุชาติ สงรักษ์	
๑๓	นายชลิต ไทยทอง	เลขานุการสภาเทศบาล	ชลิต ไทยทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอภิรักษ์	ชนะภัย	นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๒. นายทรงยศ	กรุณา	รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๓. ร้อยโทชัยรัตน์	คุระเอียด	รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๔. นายสอน	ใจกระจ่าง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๕. นายสุรชัย	หอมเกตุ	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นางสาวกัลญา	รอดแก้ว	รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง
๗. นางสุภาวดี	ชูมิ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นางพัชรี	จันทร์वासน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๙. นางสาววารภรณ์	ใจกระจ่าง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

**เริ่มประชุม**

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจตุรบุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาฯ

สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ ครับ

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเทศบาลตำบลกะปางได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษาต้นไม้ สำหรับรายละเอียด เอกสารก็อยู่ในมือของท่านแล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ ครับ

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

ครับสำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปางครั้งที่ผ่านมา ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ในครั้งถัดไป เนื่องจากว่าเวลาในการจัดทำค่อนข้างกระชั้นชิด รายงานการประชุมยังไม่ สมบูรณ์ ก็เลยขออนุญาตที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไปครับ

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง เพื่อทราบ**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓)

วาระที่ ๒ ชั้นของคณะกรรมการแปรรูปตติ เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปตติฯ

นายถัน ชูนิรมย์

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมเองก็ได้รับโอกาสจากมติของสภาฯ ให้เป็น คณะกรรมการแปรรูปตติ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นประธาน คณะกรรมการแปรรูปตติฯ ในเรื่องของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่สภาเทศบาลตำบลกะปาง ได้มีมติในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง โดยมติที่ประชุมได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖ และส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียด  
นั้น และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมติที่ประชุมฯ กำหนดการยื่นคำ  
แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๔  
ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง นั้น  
ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ตำบลกะปางยื่นคำแปรญัตติ แต่ในส่วนของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นคำแปร  
ญัตติปรับลดงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติในคราวประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ เมื่อ  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขการแปรรูปที่ดินปรับลดงบประมาณเหลือ ๖  
โครงการ ดังนี้

**๑. วัสดุงานบ้านงานครัว** หน้าที่ ๙๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน  
ทั่วไป ตั้งไว้ ๖๔,๐๒๐ บาท ปรับลด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๔,๐๒๐  
บาท

**๒. โครงการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง**

หน้าที่ ๑๖๙ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๒๖๐,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

**๓. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลกะปาง** หน้าที่ ๑๗๗ แผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

**๔. โครงการก่อสร้างป้อมยามและซ่อมแซมศาลาเทศบาล** หน้า ๑๙๖ แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๗๑,๐๐๐ ปรับลดทั้งโครงการ

**๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช** หน้า ๒๐๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม  
การเกษตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  
บาท

**๖. โครงการคืนป่า คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ธนาкарตันไม้)** หน้า ๑๙๕ แผนงาน  
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๗๐,๐๐๐  
บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

**รวมงบประมาณที่ปรับลดทั้งสิ้น ๗๖๑,๐๐๐ บาท**

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลกะปางโดยละเอียดแล้ว  
สมควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการ  
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงดังกล่าว

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลกะปาง มายังท่านเพื่อเสนอที่ประชุม  
สภาเทศบาลตำบลกะปางต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ประธานสภาฯ

ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปดีตาครับ เชิญท่านนายกฯ  
ครับ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

**โครงการมหกรรมกีฬา** ผมได้บอกตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่ามีความจำเป็นที่ต้องจัด เพราะพี่น้องประชาชนทุกคนรอคอยที่จะเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรม อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

**วัสดุงานบ้านงานครัว** ผมพูดตั้งแต่ต้นๆแล้วว่างานบ้านงานครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการบริหารจัดการ เพราะซื้อตั้งแต่ไม้ฉลุพื้น ครัวบวงจรที่บริหารจัดการดูแลตั้งแต่ห้องน้ำต้องซื้อน้ำยา ทุกอย่าง ครัวเหมือนบ้านหลังหนึ่งต้องดูแลทั้งองค์กร ในเมื่อมติเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ไร

**อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน** ผมได้พูดกับคณะกรรมการแล้วว่ามันมีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเราได้อุดหนุนจาก (พอช.) นั้นได้มางบประมาณไม่เพียงพอ จำนวนครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อไปซ่อมบางครั้งต้องใช้ ๔๐,๐๐๐ บาท บางที่ต้องใช้ ๖๐,๐๐๐ บาท บางเดือนก็ต้องใช้ ๓๐,๐๐๐ บาท แบบนี้เป็นต้น ในการดำเนินการเราได้เก็บข้อมูลคนยากจน อำเภอสงขลยอ บ้าง แล้วเราก็เห็นความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้าง ทั้งหมด ๕๐ หลัง ในจำนวนนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ แต่เมื่อทุกคนเห็นด้วยที่จะตัดผมก็ไม่ขัดข้อง แต่ผมบอกแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้พี่น้องประชาชน ดูแลคนยากคนจนดูแลผู้ด้อยโอกาส แต่เมื่อยั่งยืนที่จะตัดก็ไม่เป็นไร สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้พิจารณาเอาเอง ถ้าสักวันหนึ่งมีผลกระทบสักวันหนึ่งโครงการนี้เดินหน้าไปแล้วมีความเดือดร้อนต่อประชาชน ก็อย่ามาโทษกันอันนี้ผมพูดในสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ให้ละเอียดเพราะสักวันหนึ่งรายงานการประชุมนี้ต้องใช้

**โครงการก่อสร้างป้อมยาม** ตอนนี้นำมาส่งสารมาก ต้องวิ่งต้องดู ไม่รู้นอนพักที่ไหน ไม่รู้อยู่อย่างไร ยามไม่มีที่อยู่ แล้วการเข้า-ออกของคนเข้ามาในเทศบาล การดูแลนั้นลำบากมาก ก็เจตนาที่จะสร้างป้อมยาม เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกะปาง จริงๆงบประมาณเพียงน้อยนิดแล้วทำไมมหาศาลในการดูแลของยาม เรามียามแต่ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่พักแล้วก็ไม่มีเอกลักษณ์ นำส่งสารยามที่มีแต่ยาม ไม่มีที่อยู่อาศัย

**โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช** ทุกอย่างต้องส่งเสริมทุกด้านในขณะนี้ หนังสือสั่งการมาทุกเดือนว่าต้องขยายพันธุ์พืช ต้องปลูกพืช ต้องปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ในโอกาสข้างหน้า แต่คณะกรรมการก็ยังตัด จริงๆแล้วต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา อยากให้คิดให้ดีกว่าต้นไม้เป็นชีวิตของเราส่วนหนึ่ง ถ้าเราไม่มีต้นไม้ขณะนี้เราอยู่ได้ยังไง ความร่มรื่น น้ำ ป่า บอนป่า บอนเขา บอนควน ถ้าไม่มีต้นไม้ในขณะนี้ป่าถล่ม ควนถล่ม แต่ถ้าเราปลูกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เพิ่มออกซิเจน หายใจจะสดชื่น คนจะอายุยืนยาวมากขึ้น ถ้าไม่มีต้นไม้มีแต่มลพิษ ผมคิดว่าทุกคนจะอายุสั้นขึ้น อยากให้คิดว่าสิ่งที่ทำเพื่อลูก เพื่อหลานในวันข้างหน้า

**โครงการคืนป่า คืนชีวิต ให้แผ่นดิน** ผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ดำเนินการมาต่อเนื่องจนมาถึงรัชกาลที่ ๑๐ ก็ยังดำเนินอยู่ที่จะให้ป่าเพิ่มขึ้น เพื่อนสมาชิกฯ

ก็ลองตัดสินใจดูครับว่า เราจะทำอะไร เราจะพัฒนาอย่างไรที่จะให้ทุกอย่างดีขึ้น ไม่ใช่แย่งง ถ้าทุกคนยังยินยอมหรือเห็นพ้องต้องกันว่าจะตัด ผมขอว่า ๗๖๑,๐๐๐ บาทนั้นให้ไปใส่งบกลางถ้าเป็นไปได้ ตรงนี้ก็แล้วแต่สภาฯ อันทรงเกียรติ เพื่อน้ำท่วมหนักเหมือนที่จังหวัดตรังและภูเก็ต หรืออีกหลายที่ที่ น้ำท่วมเยอะมาก ขณะนี้ไม่มีงบประมาณที่จะไปแก้ไขปัญหาฝากให้ทุกท่านคิดดู ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยตัดไปใส่งบกลางให้ด้วยเพื่อพี่น้องประชาชนยอดสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำนั้นผมหวังในการพัฒนาตำบลกะปาง ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์หรือโกรธแค้นต่างๆ แต่ผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกคนรับผลประโยชน์ และหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจในโอกาสข้างหน้าว่าผมทำเพื่อใคร ผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้แปรญัตติฯ และขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเพิ่มบ้างหรือไม่ครับ หากไม่มีต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจงในเรื่องความคิดเห็นของท่านในการจัดทำร่างเทศบัญญัติในมุมมองของผู้บริหาร สำหรับในส่วนที่ท่านจะให้แปรไปเป็นงบกลางผมก็ไม่ทราบว่ามันพ้นขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วหรือไม่อย่างไร เพราะว่าเมื่อติดในวาระการประชุมคนที่อ่านวาระการประชุมฯ อาจจะเข้าใจเป็นอื่น ถ้ายังไงท่านเลขาฯอาจนำเรียนชี้แจงหรือไม่เชิญท่านเลขาฯ นะครับว่า

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามความคิดของผมอาจจะถูกหรือผิดก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง กรณีการเข้าสู่อำนาจพิจารณาในขั้นนี้ เอกสารหลักฐานต้องเสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้ว เสร็จจากการพิจารณาก็คิดว่าน่าจะทำได้ โดยปกติเราจะมีภาระหรือกันในช่วงระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก่อนที่จะทำร่าง อาจจะประเด็นในครั้งต่อไป จะได้นำมาใช้เป็นช่องทางและแนวทางของการทำงานในครั้งต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขาฯ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในรอบต่อไปในปีข้างหน้า ผมก็เข้าใจเหมือนอย่างท่าน เพราะว่าต้องขึ้นคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ คณะกรรมการแปรญัตติที่มีสิทธิ์ตัดปรับลด ตามระเบียบเหมือนที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงไว้ครั้งก่อน ส่วนจะไปตั้งไว้ตรงไหนเป็นเรื่องของท่านนายกฯ ที่ท่านนายกฯ ตอบว่าทำไมถึงมีการประชุม ๒ ครั้ง จริงๆผมอยากให้ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนด้วย แต่ก็คงจะเข้าใจเหมือนกันแล้ว ที่ ๒ ครั้งตามความเข้าใจของผมคือ คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเฉพาะคณะกรรมการแปรญัตติ ๑ ครั้ง ถ้าคณะกรรมการแปรญัตติตัดอย่างเดียวก็นับแค่ครั้งนั้นไม่เพิ่มอะไร ที่ต้องมีครั้งที่ ๒ ผมเข้าใจว่าเพราะคณะกรรมการแปรญัตติฯ นำเสนอต่อท่านนายกฯ ว่าเงินที่ตัดแล้วจะให้ท่านนายกฯ ไปตั้งเป็นรายการไหน จริงๆถ้าท่านนายกฯ จะให้เข้างบกลาง ท่านนายกฯ ก็สามารถดำเนินการได้ในตอนนั้นตามความเข้าใจของผม มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกบ้าง เชิญท่านนายกฯ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในวันที่ ๑๖ ผมได้เข้าร่วมประชุมด้วย และทุกคนก็บอกว่าลัดไม่ได้ตอบไม่ได้ แต่ในครั้งที่ ๒ ผมไม่ได้ร่วมประชุม ปลัดเอามาตีไปให้ดูก็เสียดายที่ติดภารกิจ หากอยู่ร่วมจนเสร็จได้เสนอให้อยู่ในงบกลางอย่างแน่นอน

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจง ตอนนี้อยู่ในวาระที่ ๒ ประธานกรรมการแปรรูปที่ดินก็ได้เรียนต่อสภาแล้ว ท่านนายกฯก็ได้เรียนเหตุผลในชั้นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตรงนี้ผมชื่นชมทุกท่าน ผมเชื่อว่าโครงการทุกโครงการนั้นมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในเล่มของเทศบัญญัติหรือโครงการที่อยู่นอกเทศบัญญัติก็มีความจำเป็นของพี่น้องประชาชน นั่นคือหน้าที่ของพวกเรา ผู้บริหารนำเสนอเทศบัญญัติมา พวกเราเพื่อนสมาชิกฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพราะทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณในฝั่งของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายผู้บริหารท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเหตุผลตามที่ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้ว่ามีความจำเป็นและเกิดผลประโยชน์อย่างไร ณ ตอนนี้อยู่คิดว่าเพื่อนสมาชิกและท่านนายกฯได้อภิปรายกันเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปผมจะขอมติในร่างแรก ร่างเดิมของท่านนายกฯ **ใครเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่างเดิมของท่านนายกฯ ยกมือครับ**

มติที่ประชุม

เห็นชอบ - เสียง (องค์ประชุม ๑๒ ท่าน)  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑๒ เสียง ประธานสภาฯ/สมาชิก ๑๑ ท่าน  
**ใครเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ยกมือครับ**  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (องค์ประชุม ๑๒ ท่าน)  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง ประธานสภาฯ/นายสนธิ จันทร์คง

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง (องค์ประชุม ๑๒ ท่าน)  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง ประธานสภาฯ/นายสนธิ จันทร์คง

**๔.๒ การรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์**

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๔.๒ การรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์ ขอเชิญท่านเลขาธิการฯ

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๒ การรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์ โฉนดเลขที่ ๖๔๕๔๑ เล่ม ๖๔๖ หน้า ๔๑ เนื้อที่ ๓๓ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ โดยบริจาคให้เทศบาลใช้เป็นประโยชน์ในทางราชการ สาเหตุที่

นำเข้าสภาฯ เนื่องจากเป็นที่ดินเป็นแปลงและอาจจะต้องมีการไปรังวัด หลังจากนั้นก็ต้องมีการดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ๔.๒ ในส่วนของการรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์ ท่านเลขาธิการฯ ก็ได้นำเรียนชี้แจงแล้วมีท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านอื่นครับ

นายถัน ชูนิรมย์

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในวาระที่ ๔.๒ มีผู้ที่มีจิตศรัทธามอบที่ดินให้เทศบาลตำบลกะปาง ผมก็ยินดีด้วยในเรื่องนี้ก็ถือว่าในโอกาสต่อไปเทศบาลตำบลกะปางเราก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมาย เพื่อที่จะมาเป็นสาธารณประโยชน์แต่นำเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าในเรื่องของแผนที่ของที่ดิน ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมผมได้ลงพื้นที่และได้ไปดูแผนที่ในที่ดินทั้งหมดนะครับว่าเป็นพื้นที่ตรงไหน จากที่ตรวจดูในเอกสารเรื่องโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่ลงในเอกสารนี้ ผมว่าคงจะไม่มีในพื้นที่ตรงนั้น ในพื้นที่ที่แสดงกรรมสิทธิ์ตรงนี้ที่ติดถนนสายคลองตุ๊กแล้วที่สาธารณประโยชน์ ถ้าหากพวกเราอาจจะรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนก็ลงพื้นที่ไปกับผมก็ได้เพื่อที่จะได้ดูอย่างชัดเจน โดยอย่างน้อยเมื่อทางเทศบาลได้รับมอบแล้ว จะได้ว่าพื้นที่อยู่ตรงไหน เพื่อที่จะทำสิ่งสาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ ที่จริงผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่เมื่อเอกสารมาแบบนี้ ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนถ้ามองพื้นที่ในแผนที่โฉนดตรงนี้นั้นมันไม่มีนะครับ ผมลงไปดูแล้วแต่พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในโฉนดนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าของที่ดินได้ขายต่อไปแล้ว แล้วก็การทำสาธารณประโยชน์แล้ว ได้ปลูกทุเรียนแล้วก็มีบ้านด้วย แต่ถ้ามองจากสภาพจริงๆที่ริมถนนใหญ่ตรงนี้ไม่ใช่ครับ แต่ถ้ามีทางสาธารณะจะเป็นหัวโค้งอยู่ที่ริมคลอง แต่ไม่ติดอยู่ในที่ดินโฉนดแผนที่ก็นำเรียนให้คณะผู้บริหารได้ประสานติดต่อเจ้าของพื้นที่ เพราะพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นโฉนดมันไม่ใช่ ๓๓ ตารางวา มันจะเป็นประมาณ ๑๕ ไร่ แล้วเค้าก็ปลูกทุเรียน และมีบ้าน ๒ หลังตรงทางเข้าวัดคลองตุ๊กศรัทธาราม และมีป้มน้ำมันตรงนั้นด้วย ให้ท่านนายกฯได้ประสานและติดต่ออีกครั้งครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านถัน ชูนิรมย์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนำเรียนให้สภาฯทราบ

นายทรงยศ กรุณา

เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปดูในพื้นที่ จากพื้นที่ที่อยู่ในหน้าสำรวจและโฉนดออกจากที่ดินนั้นติดคลองตุ๊กไม่ใช่ติดถนนใหญ่ อยู่ริมข้างในไปและมีทางสาธารณะที่เราเคยเดินไปเข้าไปเข้าที่คลอง ผมก็มองว่าที่ดินน่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีคนบุกรุกไปทำอะไรก็อาจเป็นไปได้ แต่จริงๆเจ้าของพื้นที่คุณวินัย ก็มีหลักฐานอยู่ด้านหลังโฉนดก็ไม่มีการโอนอะไรยังเป็นของเจ้าของอยู่ อาจจะตอนนี้เกิดการบุกรุกอยู่ก็เป็นไปได้ แต่ว่านี่คือการมอบให้เราก็ต้องมีการลงไปสำรวจลงพื้นที่กันก่อน ขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะรับหรือไม่รับ เพราะถ้ารับแล้วก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการประเมินสำรวจและต้องใช้งบประมาณ เพราะฉะนั้นต้องผ่านสภาฯ ตรงนี้ ถ้าเกิดไม่มีจริงๆ ก็ต้องดูข้อมูลกันไป ถ้าสภาฯเห็นชอบก็ต้องแจ้งทางที่ดินและเจ้าของมาดูด้วยกัน และก็มีการสำรวจ มีการมอบโอนมาเป็นของเทศบาลในขั้นตอนต่อไป ถ้าไม่มีงบประมาณไม่ได้ตรงนี้ก็ยากให้ผ่านสภาฯตรงนี้ก่อน พอติ

ทางเจ้าของพื้นที่ก็เร่งรัด และผมก็ส่งให้ดูว่ามีการประชุมพิจารณากันในวันนี้ คงจะไม่เสียหายอะไรมาก ขอขอบคุณครับ

นายถัน ชูนิรมย์

เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง จากที่ผมได้ลงพื้นที่เมื่อ เข้าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่แสดงในโฉนด เมื่อแสดงในโฉนด ตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสามเหลี่ยม อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ดูถ้าเอา โฉนดตัวนี้มาชี้แจงมันน่าจะไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นพื้นที่นอกเขตทางสาธารณะตรงทอน คลองตรงนั้นผมเห็นด้วย แต่พื้นที่ที่นำเสนอวันนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมมันน่าจะ ไม่ใช่ แล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ ๓๓ ตารางวา ประมาณสิบกว่าไร่ตอนนี้เขาปลูกทุเรียน หมดแล้ว ถ้าหากพวกเราต้องการที่ดินที่สามารถไปกับผมก็ได้ แต่พื้นที่ตรงนี้ ผมขอยืนยัน ผมไม่เชื่อว่า ๓๓ ตารางวาที่อยู่ในแผนที่นี้ขอบคุณครับ

นายทรงยศ กรุณา

เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมคิดว่าโฉนดนี้ไม่ใช่ของ ปลอมแน่ครับ เป็นของจริงแน่นอนครับไม่ใช่การวาดขึ้นมาเฉยๆ เพราะมาจาก กรมที่ดิน แล้วก็เอาหลักฐานที่ดินมาชี้แจง เราไม่ได้ว่ามันไม่มี อาจจะเป็นสิบไร่ เหมือนที่ท่านว่า แต่ว่าอาจมีการแบ่งที่ดินออกจากถนนส่วนหนึ่ง แล้วเจ้าของ ที่ดินจะมามอบให้ทำไม่ถ้าไม่มีที่ดินอยู่จริง ผมว่าตามเอกสารถูกต้องอยู่แล้ว การที่เรามองเราอาจจะไม่รู้ เพราะที่ดินจะมีหมุดอยู่มีหลักสำรวจอยู่สามารถมองได้ ก็แล้วแต่มติของสภาฯแห่งนี้ว่าจะรับหรือไม่รับ ผมถือว่าเป็นประโยชน์ของ เทศบาล อาจนำไปตั้งแท็งก์เก็บน้ำประปาก็ยังประโยชน์อยู่ขอบคุณครับ

นายสนิท จันทร์คง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสนิท จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ เรื่องนี้ผมรู้ดีอาจจะไม่ใช่โฉนด จริงก็ได้ แต่ผมคิดอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าจริงๆที่ดินนี้เค้าขายได้แปลงนี้เค้าขายนานแล้ว เพราะผมรู้ที่อยู่ คนที่ไปซื้อผมรู้ที่อยู่อะไรเป็นอะไร แต่ผมว่าถ้าเทศบาลไปปรับแล้ว ว่าต่อไปชาวบ้านเข้าไปทำอะไรแล้วจะมีปัญหา แต่ผมว่าปล่อยให้เป็นปัญหาของ เค้าดีกว่า เพราะที่ก็ไม่สามารถเข้าได้ ริมทางที่ทำให้เดินเป็นที่ของพี่ชายผม เพราะถ้าเราจะทำอะไร เส้นทางรถก็ไม่สามารถเข้าได้เป็นที่ตาบอด ผมเชื่อว่าถ้า เค้าขายได้สักสองหมื่นสามหมื่นเค้าก็ขายแล้ว ผมว่าสภาฯลองพิจารณาดู เพราะ ถ้าเป็นของดีเค้าน่าจะไม่ให้ ผมว่าน่าจะเป็นของที่ไม่ดีขายก็ขายไม่ได้ เพราะผม รู้ที่อยู่ที่ดินแปลงนี้ ตอนที่เค้าขายเค้าสัญญาว่าจะให้นายหน้าสักหกหมื่น แต่พอ ขายได้แล้วไม่ให้เลย นี่เป็นเรื่องจริงเพราะหมู่ที่ ๒ ผมรู้หมดอย่าไปปรับผิดชอบเลย ผมว่าถ้าเรารับ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลถ้าชาวบ้านไปทำอะไรเกิดการเสียหาย ชาวบ้านจะเดือดร้อน ปล่อยให้เค้าขายไป ถ้าเขาให้ที่ติดถนนเราน่าจะทำ ประโยชน์ได้ แต่ที่ดินนี้เราทำอะไรไม่ได้ ถ้าจะตั้งแท็งก์ประปาที่ตั้งไม่ได้เพราะพัง แน่ เพราะพื้นที่ผมรู้หมดทางรถเข้าไม่ได้ เป็นแค่ทางเดินของคนสมัยก่อน แต่ตอนนี้ทางนั้นน่าจะไม่มีแล้ว เพราะเป็นโฉนดหมดแล้ว อยากให้สภาฯ พิจารณาให้ดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ เรื่องทรัพย์สินที่รับมอบเมื่อสักครู่นั้น ระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ กับ หมู่ที่ ๑ ห่างกันประมาณ ๑๐ กม.ผมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ เห็นตามสมาชิกในเขตหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ท่านรู้เรื่องดีผมเป็นเพียงสมาชิกสภาฯ



อันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารก็ได้พูดแล้วว่าระวางให้ตี ส่วนพื้นที่นั้น ผมไม่เห็นของจริง แต่ผมให้เกียรติกับสมาชิกซึ่งกันและกัน เรามาร่วมกันคิด เรามาร่วมกันทำ เรื่อง ๓๓ ตารางวา ผมเชื่อเพื่อนสมาชิก ที่ให้โอกาสสมาคมพูดให้ผม ได้เข้าใจว่าเป็นอย่างไร ถ้าอยากให้ไปดูพื้นที่จริงผมก็ไม่มีปัญหา ถ้าอยากถามว่า รับหรือไม่รับผมก็ไม่แน่ใจแต่ให้เกียรติสมาชิก เพราะสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เราเดินกันได้ เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมคิดว่าเราไปดูพื้นที่จริงเพราะไม่รู้เค้า เอาโฉนดตรงไหนมาให้ หากสภาฯรับไปแล้วจะเสียหาย แต่ผมก็เข้าใจได้ว่าท่าน สมาชิกหลายคนรู้พื้นที่จริง ผมไม่รู้แต่ผมให้เกียรติเพราะเราปรึกษากันตลอด เรื่องจริงผมรับความจริง ต่างคนต่างมีความคิดและเหตุผล แต่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้พูด ผิดทั้งหมดขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านสำโรจน์ครับ

นายสำโรจน์ ใจกระจ่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผม สำโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ ครับ เมื่อผู้เสนอ ญัตติไม่อยู่ ไม่ทราบว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ แล้วหรืออย่างไร ถ้าดู ตามข้อบังคับ ๕๖ ถ้าผู้เสนอญัตติไม่อยู่ถือว่าถอนญัตติ ซึ่งสภาฯไม่ใช่ของเล่น ผิด กฎหมาย ท่านนายกฯ ก็กล่าวไว้แล้ว ผมเองก็ไม่กล้าพิจารณาถ้าไม่มีหนังสือ มอบหมายถึงรองนายกฯ เพราะผู้เสนอญัตติไม่อยู่

นายถัน ชูนิรมย์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมถัน ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกะปาง เขต ๒ จากวาระที่ ๔.๒ เรื่องของการรับมอบที่ดินของนายวินัย บุญสิทธิ์ ที่ได้มอบให้เทศบาลตำบลกะปาง กระผมขอแนะนำเรียนจากการที่ผมได้พูด ไปเมื่อครั้งที่ผ่านมา อาจจะไม่ถูกต้องแต่ในส่วนที่ผมได้ดูในลักษณะแผนที่ก็นำ เรียนต่อพวกเราว่าในส่วนต่าง ๆ นั้น ผมต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยความเคารพ จริงๆ และก็ในส่วนที่พวกเราได้พูดถึงที่ดิน ๓๓ ตารางวา ถ้ามองดูพื้นที่ก็ไม่ถึง ๑ งาน จากที่โฉนดตรงนี้ แต่ถ้ามองด้วยพื้นที่จริงจากที่สัมผัสพื้นที่ตรงนั้นมา ผมเชื่อมั่นว่าเกือบครึ่งไร่ เพราะพื้นที่ที่ติดคลองจะมีพื้นที่ที่เว้นระหว่างไว้ เพราะ พื้นที่ตรงนั้นเป็นคลองและเป็นห้วย การทำโฉนดจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ ๓-๕ เมตร จากพื้นที่จริง แล้วในตรงนี้มี ๓๓ ตารางวาวกกับพื้นที่จริงตรงนั้น ผมเชื่อ ว่าประมาณครึ่งไร่ แต่ในส่วนที่สำคัญก็คือทางสาธารณะ เป็นพื้นที่เก่าใช้ เป็น ทางเดินของคนสมัยก่อน ก็ประมาณไม่ถึง ๓ เมตร ที่ยังเป็นเส้นที่เขากั้นพื้นที่ไว้ ตรงนี้ก็เรียนกับท่านประธานสภาฯ ว่าหากพวกเราโอกาสต่อไปถ้าไม่เกิด ปัญหาเทศบาลในเรื่องของทางเข้า - ออก ก็ให้พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิก ได้รับรู้พื้นที่ตรงนั้นเราสามารถที่จะดำเนินการประปาที่จะรองรับน้ำเพื่อที่จะ ใช้ในรถของประปาได้ถ้าหากทางเข้าสะดวก อยากนำเสนอเรียนให้เพื่อนสมาชิก ร่วมกันพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านถัน ชูนิรมย์ ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับ จริงๆพื้นที่ ๓๓ ตารางวา ประมาณ ๑ ส่วน ๓ ของไร่ แต่ว่าที่ท่านนำเสนอเรียนจะมีรัศมีของคลองมาบวกด้วย ถ้าดูโฉนด ๓๓ ตารางวา แต่ถ้าดูพื้นที่จริงจะประมาณครึ่งไร่มากกว่าท่านก็ได้ นำ เรียนให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาว่าประมาณครึ่งไร่ นะครับตรงนี้ มีท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ท่านเป็นผู้ที่รู้ปัญหาจริงไม่

ว่าเรื่องนี้หรือเรื่องใดเราทำงานร่วมกันคนในพื้นที่ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก ในการประกอบคำพิจารณาถ้าหากไม่มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องนี้ต่อ ผมจะขอมตินะครับ วาระที่ ๔.๒ การรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ ๔ เสียง (องค์ประชุม ๑๒ ท่าน)

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๘ เสียง (ประธานสภา/สมาชิกสภา ๗ คน)

มติที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินที่ดิน จำนวน ๑ แปลง ของนายวินัย บุญสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางราชการต่อไป พักเที่ยง (เริ่มประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.)

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายสมรส เพียรดี

เรื่อง อื่นๆ

เชิญท่านสมรส ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ วันนี้ก็เป็นโอกาสยิ่งใหญ่ตั้งแต่ประชุมกันมา เทศบัญญัติเล่มนี้เป็นวันที่พวกเราสมาชิกได้ตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง เรื่องสิ่งที่มีเยอะแยะมากมาย พวกเราก็ได้ถั่งถั่งถั่งหลายสิ่งหลายอย่าง บางเรื่องพวกกระผมไม่ได้หลับหูหลับตา พวกเรามีข้อมูลหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ผมไม่ถูกทั้งหมดแต่พวกเราคิดว่า สมาชิกสภาเรา ๑๒ คน ไม่ได้คิดอยู่คนสองคนว่าจะไปได้อย่างไร เพราะบอกแล้วว่าพวกเรามาทำหน้าที่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปางมาร่วมคิดมาร่วมทำให้เดินกันได้ ให้อยู่กันได้ เรื่องการเมืองจบแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเดินไปพร้อมกันไม่ได้ว่าผมอยู่คนเดียว ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ไม่ได้ตัดสินใจเพียงผมคนเดียว ผมต้องขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ คณะกรรมการ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมบอกแล้วว่าผมก็มีเหตุผล คนอื่นก็มีเหตุผล ที่เห็นกันอยู่วันนี้ไม่มีอะไรมากเรามาถึงจุดนี้แล้วอยากให้ไปกันได้ ผมมีอำนาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอยากจะถามอยากจะมาพูดคุย ที่นี้ผมขอพูดเรื่องเดียวในวาระอื่นๆ เรื่องหินหัวแสนแก้วหมื่นบาทเกือบหกแสน วันนั้นผมคิดมาเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลกะปางโอนงบประมาณตอนนี้อยู่ตรงไหนใช้เท่าไรแล้วบ้าง วันนั้นผมไม่ทราบว่ามีผู้บริหารใครอยู่บ้าง แต่โดยส่วนตัวผมอยากมอบให้ท่านรองชัยรัตน์ลงมาดูเรื่องหิน ท่านได้มาตอบกับพวกผมว่าตอนนี้หินมาแล้วสิบลบ วันนั้นผมได้ประมาณการไว้หมดแล้วหินควละเท่าไร ก็รด มาตั้งไว้ตรงไหนผมมีประสบการณ์เรื่องหินเมื่อสมัยที่ผมเป็นสมาชิก อบต. ผมเป็นคนขับรถบรรทุกหินว่าบรรทุกไปตรงไหนบ้าง เรื่องหินในฐานะที่พวกผมเป็นสมาชิกฯ ยกมือให้โอนงบประมาณผ่านสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ก็อยากทราบว่าตอนนี้หินมาเท่าไรแล้วไปอยู่ตรงไหนบ้าง ผู้บริหารใช้ไปตรงไหนบ้าง ผมทำหน้าที่จะขอหินตอนนี้ถั่งถั่งถั่งเป็นหลุมพอเยอะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะมากมาย ที่จริงเรื่องเยอะแยะวันนี้ในเทศบัญญัติเล่มนี้ วันนี้ถ้าเราไปเหนือสุดเชียงรายตอนนี่เราเข้าตัวจังหวัดแล้วมันจบแล้ว งบปี ๖๖ เราอยู่ไม่ถึงใต้สุดแต่เชียงรายมันอยู่เหนือสุดเราข้ามจังหวัดมันจบไปแล้ว ที่ผมเคยพูดสิ่งๆ มันมีบ้างหรือไม่ในเทศบัญญัติเล่มนี้ เทศบาลตำบลกะปางให้มีป้ายสัก ๕๐ ป้าย ปักตามถนนสายหลัก เทศบาลตำบลกะปางยินดีต้อนรับ อยากบอกว่าแหล่ง

ห้องที่ยาวคลองโสม ทำอะไรได้บ้างก็ไม่มีหลายอย่าง วันก่อนผมก็มีข้อมูลอยาก  
นำเสนอผู้บริหารไม่มีสักอย่าง ให้ท่านไปคิดก็ไม่อยากพูดเยอะ ถ้าผมผิดที่ผ่านมา  
ต้องขออภัยด้วย แต่ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ในฐานะที่ผมเป็น  
สมาชิกสภาเทศบาล ของหมู่ที่ ๑๐ เขตที่ ๑ และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ ทั้ง ๒  
เขต ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ๑๑ ท่าน ที่มันสมองมีความคิดมีความอ่าน เราเดิน  
กันอยู่ได้ วันนี้เราก็ดูกันอยู่ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายสุรชัย ใจกระจ่าง

ขอบคุณท่านสมรส ครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพิ่มเติม เชิญท่านสุรชัยครับ  
กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านครับ ผมนายสุรชัย ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑  
ครับ วาระอื่นๆ เป็นเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมขอ  
ฝากไปถึงท่านนายกฯและผู้บริหาร ๒ เรื่อง คือ เรื่องหินอย่างที่เพื่อนสมาชิกฯได้  
ซักถามไปแล้วก็เหมือนกันหินถมหลุมบ่อ จริงๆแล้วนอกรอบผมได้พูดคุยและ  
สอบถามกับท่านที่ปรึกษาไปแล้ว เห็นท่านดำเนินการอยู่ในหมู่บ้าน และฝากท่าน  
ที่ปรึกษาไปแล้วว่าให้ช่วยถามท่านนายกฯ ท่านก็รับปากไปแล้วผมว่าคงไม่นาน  
และอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของผมคือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง  
ประชาชน ถนนสายคู่ค้าของหมู่ที่ ๖ ก็ต้องถามกันอีก ครั้งก่อนก็ถามไปแล้ว  
ท่านรองนายกฯทรงยศก็รับปากจะดูให้ วันนี้ท่านนายกฯได้เข้ามาก็ฝากอีกครั้ง  
ครับ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนักจริงๆ ก็ฝากท่านช่วยติดตามและดำเนินงาน  
ให้เสร็จให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายอาทิตย์ ทองอยู่

เชิญท่านอาทิตย์ครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติใน  
สภาฯแห่งนี้ครับ ผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
เขต ๒ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ต้องขอฝากถึงและขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านที่ช่วยกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวกะปาง วันนี้มีมติก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเหลือไว้แต่  
ร่องรอยที่เราสัมผัสมีความเห็นกัน ที่เราปรึกษากัน อย่างเช่นที่ผมนำเรียนกับท่าน  
ประธานว่าในการทำร่างเทศบัญญัติเราน่าจะคุยกันก่อน ก่อนที่จะออกร่างมา  
อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโครงการนั้นเป็นอย่างไร โครงการนี้เป็น  
อย่างไร ของที่ไหนอย่างไรที่ท่านว่ากลุ่มอาชีพจดทะเบียนไม่ถึง ๑ ปี ไม่สามารถ  
ออกชื่อได้ แต่เราก็มารู้จักกันได้นอกรอบว่าโครงการนั้นของหมู่นั้น โครงการนี้  
ของหมู่นี้ เพื่อที่สมาชิกจะได้พิจารณากัน เพราะผมรู้ว่าทุกท่านไม่ชอบปรับลด  
สักโครงการเดียวเลย ถ้าได้พูดกันก่อน อยู่ภายใต้การให้เกียรติสมาชิกฯ ซึ่งกัน  
และกันผมยินดีมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เพราะเรา  
ทำงานร่วมกัน ๗ คน อยู่ภายใต้ของการทำงานด้วยประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มี  
การรับฟังทุกท่าน มีความเข้าใจในเนื้อแท้ของการทำงานที่แท้จริงวันนี้ผมไม่มี  
อะไรพูดเพราะว่าเทศบัญญัติได้เสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอฝากไว้สำหรับเทศบัญญัติปี  
หน้าเราเริ่มกันใหม่ได้ด้วยการพูดคุยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบล  
กะปาง ผมรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาเพื่อรักษาสิ่งนี้ ผมจริงๆแล้วมีธุรกิจส่วนตัว ผมก็  
อยากจะทำงานส่วนตัวเหมือนกัน แต่ว่าในเมื่อเข้ามาแล้วเราก็น่าจะพูดคุยกันว่า

ประธานสภาฯ  
นายถนง ชูนิรมย์

ทำอย่างไรให้กะปางเราได้มีความเจริญ ภายใต้บุคคลที่มีคุณภาพทุกท่านในที่นี้  
เราร่วมคิดร่วมทำขอบคุณครับ

ขอบคุณท่านอาทิตย์ครับ เชิญท่านถนง ชูนิรมย์

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมถนง ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
กะปาง เขต ๒ จากที่ผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการแปรรูป  
ในครั้งนี้นี้ ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้  
ร่วมกันแปรรูป และในส่วนหนึ่งนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงผู้บริหาร  
ด้วยนะครับว่าในเรื่องของการทำเทศบัญญัติ ท่านผู้บริหารก็ทำถูกต้องในส่วน  
ต่างๆตามระเบียบทั้งหมด แต่ผมจับประเด็นในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการ  
แปรรูป ประเด็นที่ ๑ การมีส่วนร่วมเพราะผมนำเรียนว่าวันนี้สมาชิกทุกท่านรู้  
แนวทางนโยบายของผู้บริหาร แต่พวกเรายังไม่ได้พูดคุยในเรื่องของการ  
ดำเนินงาน และการทำงานทั้งหมดว่าผู้บริหารมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนในเรื่อง  
ของกลุ่ม องค์กร สวัสดิการสังคม ในเรื่องการพัฒนาที่ให้ในรูปแบบของชุมชน  
พวกเรายังไม่รู้ แต่ในส่วนของการทำเทศบัญญัติเมื่อออกมาก็พวกเราไม่ได้มี  
โอกาสนั่งพูดคุยว่าผู้บริหารมีนโยบายแบบไหนสมาชิกจะทำกันอย่างไรกับ  
ผู้บริหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากที่ผมได้รับทราบในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ  
แปรรูป ก็ส่วนนี้ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงผู้บริหารด้วยนะครับว่าจริงๆ  
ผมเองก็เป็นสมาชิกในทีมของผู้บริหาร แต่ในส่วนต่างๆเหล่านี้ ซึ่งผมเองและ  
สมาชิกหลายๆท่านเราพยายามที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่าเป็นเรื่องของการ  
ดำเนินงานต่างๆ ถ้าหากพวกเราขาดความร่วมมือขาดความคิดร่วมกัน โอกาสที่  
พวกเราจะไปสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารไปได้ซัก แต่จะทำ  
อย่างไรให้พวกเราได้ว่างานที่ผู้บริหารกำลังจะขับเคลื่อนอยู่ ไม่ว่าจะกลุ่ม  
และองค์กรชุมชน สวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะกลุ่มสังคมจะวันละบาทของกะปางก็  
ดี นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้รับรู้ และผู้บริหารเองก็ได้พูดคุยกับเราก่อนที่  
จะทำเทศบัญญัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ปรับลดโครงการทั้งหมดเกิดขึ้นมา  
อีกครั้งต่อไป แล้วก็ในส่วนของเทศบัญญัติเพื่อให้พวกเราได้มีส่วนร่วมแล้วก็  
โอกาสที่จะผ่านสภาฯแห่งนี้ ก็ถือว่าสภาฯแห่งนี้เป็นสภาฯที่ต้องรับรางวัล  
เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายของท่าน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายทรงยศ กรุณา

ขอบคุณท่านถนง ชูนิรมย์ ไม่ทราบมีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก  
บ้าง หากไม่มีจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบครั้งเดียว เชิญท่านรองทรงยศ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมไม่ได้ตอบนะครับแต่  
ขอโอกาสนะครับ การตั้งงบประมาณของผู้บริหารทุกๆโครงการ และก็มี  
คณะกรรมการแปรรูปปรับลดงบประมาณบางโครงการที่ท่านเห็นว่าสมควรจะ  
ปรับลดด้วยเหตุผล หลักการ หรือว่าตามความรู้สึกที่ไม่ได้มานั่งคุย ไม่ได้เจรจากัน  
ก่อนอย่างนั้นหรือ หรือว่าตัดด้วยการคิดคำนวณ น่าจะไม่เกินตรงนี้ด้วยความ  
เป็นจริง ตรงนี้อาจจะไม่ถึงน่าจะปรับลด อยากจะรู้เท่านั้น เห็นบางโครงการบอก  
ว่ามีคนมาขอ เขามีความต้องการก็บอกว่าอย่าลดเลย ถ้ามานั่งคืออะไร มันคือ  
เหตุผลหรือความรู้สึก ผมอยากให้ตัดด้วยเหตุผล อยากให้คำนวณว่าที่ผู้บริหารตั้ง  
งบประมาณไว้ผ่านกองช่าง ผ่านทางเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะประมาณเท่านั้น เท่านั้น  
ลงตัวได้ในการใช้จ่ายในแต่ละปี แต่สรุปคณะกรรมการแปรรูปตัดด้วยมันสมอง

- ๑๒ มันสมองที่ว่า มันตัดด้วยอะไรตัดด้วยเหตุผลหรือว่าตัดด้วยความรู้สึก  
ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่มี ผมหนึ่งในสิบสองมันสมองนั้นด้วย  
คนอื่นผมไม่ทราบและผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแปรรูป ถ้าถามผมว่าเหตุผล  
คืออะไร ผมเองไม่ทราบ ไม่ทราบว่ากองทุนสวัสดิการชุมชน ผมไม่เห็นมีใครชี้แจง  
ในสภาฯ ว่าคือโครงการอะไร เชิญท่านสมรสครับ
- นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นิดเดียวครับ  
ผมเข้าใจว่าท่านประธานกำลังชี้แจงอยู่ แต่ตอนนี้ท่านเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวให้ท่าน  
ออกมาให้ท่านได้ชี้แจง ให้ท่านได้ฟังด้วย เมื่อวันก่อนท่านบอกว่าผมไม่ทราบ  
ผมไม่รู้ตอนประชุมครั้งก่อน แต่ที่นี้ท่านเข้าห้องน้ำอยู่ เดี่ยวให้ท่านได้มาชี้แจง  
ด้วย ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณที่มีท่านใดจะเพิ่มเติม เชิญท่านสาโรจน์ครับ
- นายสาโรจน์ ไจรกระจ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรียนไปถึงท่านรองนายกฯ  
ทรงยศครับ ผมทราบครับ ผมหนึ่งในสิบสองด้วยครับ ผมทราบว่าในคณะบริหาร  
ของท่าน วันก่อนเราสอบถาม ท่านบอกท่านไม่รู้ อะไรไม่รู้ แต่มาวันนี้ท่านกลับ  
ถามว่าใช้ส่วนไหนคิด ท่านใช้สมองส่วนไหนคิด ผ่าคณะครับท่านเป็นรอง ท่าน  
เป็นคณะผู้บริหาร ท่านได้ปรึกษาหารือกันบ้างหรือไม่ครับพอเราสอบถาม  
ผมไม่ใช่รู้ แล้วมาวันนี้ยังมาพูดต่อกันแบบนี้ กติกาการยอมรับมันต้องมีครับ  
ท่านประธาน พูดแบบนี้ถือว่าเสียตีสักกันครับ ผมไม่อยากจะมันมากเรื่อง ความ  
จริงผมจะให้ถอนคำพูดด้วยซ้ำ หากพูดอย่างนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ท่านรองฯกลับไป  
พิจารณาดู ท่านเป็นคณะผู้บริหารแล้วท่านนายกฯได้ระดมสมองความคิดทั้งคณะ  
ผู้บริหารหรือไม่ ขอขอบคุณครับท่านประธาน
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านวันเพ็ญครับ
- นางวันเพ็ญ ยอดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภา  
เทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ หนึ่งในมันสมองสิบสองนี้ค่ะ ดิฉันไม่อยากจะได้ยิน  
สิ่งที่ท่านรองนายกฯได้พูดแบบนี้ อันนี้เป็นหน้าที่ของสภาฯ ของสมาชิกฯ เราก็ได้  
ไปอบรมกันแล้ว ในเมื่อรับและก็มีคณะกรรมการได้แปรรูปแล้วมาขั้นนี้เราก็จะ  
มีความคิดเห็นกัน ในเมื่อสมาชิกทุกคนมีความเห็นด้วยแบบนี้ ทั้งหมดทั้งสิบเอ็ด  
คนที่ว่ารับร่างมาแล้ว ไม่อยากจะได้ยินว่าเอามันสมองส่วนไหนนะค่ะ เพราะว่า  
ทุกคนคิดว่าน่าจะมีมันสมองที่วากลั่นกรองกันมาแล้ว ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านสุรัชย์
- นายสุรัชย์ ไจรกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็หนึ่งใน  
มันสมองสิบสองคนของเพื่อนสมาชิก ผมมานั่งคิดเมื่อก็ว่าท่านรองฯท่านคิดอะไร  
อยู่ที่ท่านได้พูดถามในลักษณะเสียตีสักแบบนั้น อันที่จริงแล้วที่ชาวบ้านขออย่าง  
ที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเมื่อครั้งก่อนก็เพราะเพื่อนสมาชิกได้สอบถามชาวบ้าน  
คือไม่รู้จริงๆความเป็นมาของโครงการนั้นเป็นอย่างไรรองไปทำการบ้าน ลงไป  
หาข้อมูล โดยมันสมองทั้งนั้น ท่านนายกฯถามมา ผมก็หนึ่งในสิบสองคนที่นั่ง  
ประชุมและหารือกัน ด้วยเหตุด้วยผลนะครับและด้วยความเป็นจริงด้วย  
ยกตัวอย่างเช่น โครงการมหรรรรมกีฬา ที่ผ่านมาเราจัดกันแค่สามแสนหรือสาม

แสนห้า แต่ครั้งนี้ท่านใส่มาหกแสนห้าเลยเกือบล้าน เพราะว่าต้องหาเหตุผลกัน สามแสนท่านก็จัดได้ สามแสนห้าท่านก็จัดได้ ท่านใส่ก้าวกระโดดมาเลยเป็นหกแสนห้าแบบนี้ พวกผมก็ต้องว่ากันไปตามเหตุตามผล ก็ไม่มีอะไรยากจะแสดงความคิดเห็นบอกว่าพวกผมทั้งสิบสองคนก็ใช้สมองใช้เหตุใช้ผล ไม่ได้ด้วยความรู้สึกเกลียดชังอะไรใครทั้งนั้น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายทรงยศ กรณา

เชิญท่านทรงยศ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯครับ จริงๆผมแค่ถามนะครับ ไม่ได้ไปเสียดสี ไม่ได้ไปพูดถึงมันสมองส่วนไหน ไม่ได้พูดอย่างนั้น ที่ท่านวันเพ็ญว่า ผมพูดว่ามันสมองส่วนไหนไม่ใช่ ผมไม่ได้พูดแบบนั้น ผมพูดว่าที่ท่านสมาชิกฯพูดว่า สิบสองมันสมอง รวมกันคิด คิดด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่ ที่ตัดลั่นนี้ ตัดด้วยเหตุด้วยผล หรือด้วยความรู้สึก ถ้าตัดด้วยเหตุด้วยผลใครมาขอก็ไม่ได้ ผมคิดแบบนั้นที่ผมคิดในใจ ผมไม่ได้ไปว่าใคร หมายถึงว่าคณะกรรมการที่แปรญัตติฯทำด้วยอะไร ด้วยเหตุผลหรือไม่เท่านั้นเอง ผมอยากให้เอาเหตุเอาผลมาว่ากัน เหมือนโครงการที่ตัดลั่นไป ตัดไปเพราะเกินมาเท่านั้น เท่านั้น มันขาดไปตรงนั้นเราต้องเพิ่มเราต้องลดอะไรอย่างนี้ แต่ผมเห็นเพื่อนสมาชิกฯคิดว่าถ้าได้คุยกันก่อนมันจะเดินไปได้ด้วยดีไม่ต้องตัด แล้วคุยกันก่อนว่าไม่ต้องตัดนั้นหมายความว่าอะไร โครงการตกลงกันได้จริงไม่ครับ เราต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลตั้งงบประมาณแต่ละอย่างทางผู้บริหารตั้งด้วยเหตุด้วยผล ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการเขาก็คิดแล้วว่าต้องทำแบบนั้นใช้งบประมาณเท่านั้น มีเหตุมีผลอยู่ แต่พอเราไปตัด ลักษณะของการตัดนั้น ตัดด้วยอะไร ผมแค่ถามผมไม่ได้ไปเสียดสีไปไม่ได้ไปตำหนิอะไรมากมาย เพราะว่าเรานั่งในสภาฯตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ได้คุยกันหลายๆท่านบอกว่าถ้าได้คุยก่อน ได้ปรึกษาก่อน น่าจะเดินไปได้ด้วยดีมันก็ใช้ก็ตกลงกันก่อนแล้วก็ไปได้ด้วยดี แต่ว่าถ้าด้วยเหตุด้วยผลถึงคุยมาก่อนก็ตัดได้ เพราะมีเหตุมีผลใครจะมาขอโครงการนี้ก็คงไม่ได้เพราะมีเหตุผลในการตัดจริงไม่ครับที่ผมพูดแบบนี้ ผมไม่ได้ไปว่าอย่างอื่นเข้าใจใหม่ นะครับขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายสาโรจน์ ไจกระจำง

ขอบคุณครับเชิญท่านสาโรจน์ครับ

ครับนิตเดียวครับท่านประธาน ผมสาโรจน์ ไจกระจำง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ คำพูดเป็นนายครับ ผมขออนุญาตครับท่านรองฯทรงยศ ท่านพูดไปแล้วครับทุกอย่างมีเหตุมีผลวันนั้นเราสอบถาม สมาชิก ๖-๗ คน ท่านนายกฯก็ชี้แจงบางเรื่อง บางตอนท่านไม่อยู่ ท่านคิดว่ารองฯทรงยศ คงตอบได้แล้ว เราก็สอบถามท่านบอกไม่รู้ๆ นี่คือเรื่องจริง คำพูดเป็นนาย ถามคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๗ คน ถามท่านปลัด ถามได้ทุกคนครับ ท่านนายกฯบอกว่าบางเรื่องให้รองฯทรงยศตอบ แต่รองฯทรงยศตอบไม่ได้ มาวันนี้ท่านก็พูด คำพูดเป็นนาย ยอมรับครับผมก็ยอมรับกติกาไม่ว่าอะไร แต่เมื่อพูดถึงว่าพวกเรา ๗ คนไม่มีเหตุมีผลหรืออย่างไรอย่างที่ท่านเห็นทุกคนก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง เราก็เข้ามาทำหน้าที่ เข้าใจทุกคนบางสิ่งบางอย่างก็ยอมรับความเป็นจริง เมื่อท่านไม่รู้ เราก็เข้าใจว่าท่านไม่รู้ บางเรื่องในสภาฯตอนท่านนายกฯมอบหมาย เราไม่ถามเพราะท่านบอกว่าท่านไม่รู้ เราไม่ได้ว่าครับ ไม่ได้ติดใจอะไร เข้ามาทำงานยอมรับกติกา ไม่ได้ไปฟ้องใครไม่ได้โทรบอกคนอื่นว่าต้องมาขอคนนั้น มันจบแล้วครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมรส ครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ที่จริงด้วยความเคารพท่าน ด้วยความรัก ด้วยความเคารพ ผมเมื่อสักครูผมเปลอพุดไป แต่ด้วยความรักกับเพื่อน สมาชิกฯ เรื่องมันสมอง สิบสองมันสมอง ที่ได้เป็นเรื่องแบบนี้ ท่านบอกว่าตัดด้วยความรู้สึกอะไรอย่างป้อมยามแบบนี้เราก็มีความรู้สึก แต่ก็ไม่อยากพูดแล้วมันยาว ครับ ถ้าผมพูดเมื่อสักครู ถ้าเพื่อนสมาชิกฯไม่ยอมรับในเรื่องมันสมองสิบสองท่าน ผมต้องขอภัย ถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าไม่ใช่มันสมองผม ผมต้องบอกเพราะที่พูดไปตรงนี้มันเรื่องมันสมองสิบสองท่าน พร้อมท่านด้วยผมจึงยกค้ำท่านเมื่อสักครู ครับท่านประธาน บอกว่าให้ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วท่านว่าท่านหนึ่ง มันสมองด้วย ด้วยความเคารพครับท่านรองฯ ผมไม่ได้เจตนาแต่ที่นี้ผมเคยบอก ครั้งหนึ่งแล้วว่าพวกผมในนามฝ่ายนิติบัญญัติ ผมพูดได้เกือบทุกเรื่อง แต่ฝ่าย บริหารใจเย็นๆ อย่าตอบทุกเรื่องบางเรื่อง บางสิ่งไม่ต้องตอบก็ได้ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่เสียบ้าง พวกผมเข้าใจคำว่าเสียดสีหรือไม่เสียดสี พวกผมรู้ ผมมาจากการเลือกตั้ง หนึ่งพันสามสี่ร้อยคะแนนเขาไว้วางใจสมาชิก บางคนได้มาเยอะเยะ มีความคิดความอ่านทั้งหมด ผมต้องขอโทษถ้าผมพูดผิดเมื่อสักครู เรื่องมันสมอง ผมยังติดอกติดใจอยู่ เรื่องมันสมอง ท่านถึงได้มาบอกว่าด้วยความเคารพของท่าน ผมรักท่าน ท่านมีสัมมาคารวะ ท่านนอบน้อมถ่อมตน ท่านเห็นผมจากไกล ท่านก็ สวีستی ไม่รักท่านได้ใจครับ รักน้อยๆ แต่รักนาน เพราะวันนั้นท่านก็ต้องยอมรับที่ ท่านนายกฯ ท่านไม่อยู่ ท่านก็พูดไว้ แต่ผมว่าสมาชิกฯเข้าใจทุกคน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายสุชาติ สงรักษ์

เชิญท่านสุชาติ  
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็ส่วนหนึ่งด้วยครับ ที่เป็นกรรมการแปรญัตติฯ เรื่องมันสมองนะครับ ท่านพูดกันหลายคนแล้วนะ ครับผมอยู่ข้างเลยนะครับ ผมว่าสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ ไม่สมควรว่าเอา มันสมองส่วนไหนมาคิดนะครับ เพราะพวกเราชาวบ้านกลั่นกรองมาแล้วที่เลือก ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกฯตรงนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายทรงยศ กรุณา

เชิญท่านทรงยศครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ ท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับ ผมไม่ได้ว่า มันสมองส่วนไหน ฟังให้ชัดๆ ผมไม่ได้พูดว่ามันสมองส่วนไหน ท่านอย่าเข้าใจผิด ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น คือความรู้สึกอาจไม่สบายใจกัน ความเป็นรู้สึกส่วนตัวผม ผมเคารพทุกคน ที่ผมพูดตรงนี้ผมแค่ถามว่าตรงไหนทำยังไงให้เหตุและผลหรือไม่ เท่านั้นเอง แล้วพูดถึงว่าเมื่อก่อนผมบอกว่าไม่รู้ๆ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดวันนี้ ผมไม่รู้บางเรื่องบางโครงการ ที่ท่านนายกฯได้ทำ ผมไม่รู้บางเรื่องนะครับ ผมก็ บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าผมไม่รู้ที่ท่านถามตรงนั้นผมก็บอกไปแล้วตรงนั้น แต่วันนี้ ที่ท่านถามว่าบอกไม่รู้แล้วมาถามมาพูดแบบนี้ทำไม มันคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยว ว่ารู้หรือไม่รู้ ผมแค่ถามเพราะเพื่อนสมาชิกฯหลายๆคนคุย ว่าต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้ แล้วมันจะเป็นอย่างนั้น เรื่องมันสมองสิบสองมันสมองผมก็ไม่ได้ ตำนินอะไร แค่พูดตามที่เพื่อนสมาชิกฯพูดเท่านั้น ไม่ได้จะไปคิดไม่ตีอะไรไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิดนะครับ ฟังแล้วก็คิดว่าผมพูดยังไง เอาตรงนี้ด้วยบางที่ไม่สบายใจกัน ในความรู้สึก แต่สำหรับผมเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีความรู้สึก

ประธานสภาฯ

ดีๆตลอดกับเพื่อนสมาชิกทุกคน แล้วผมจะยกมือไหว้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ นิสสัยผมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ อย่าไปคิดอย่างอื่น ขอบคุณมากครับ  
ครับขอบคุณที่ท่านได้ตอบ ผมเองก็เข้าใจท่านผมอยู่กับท่านนาน โอกาสข้างหน้าใกล้ๆเลือกตั้งเราค่อยคุยกันใหม่ ท่านผมรักครับท่านทรงยศ ท่านอภิรักษ์ผมก็รัก เวลาใกล้เลือกตั้งเราค่อยคุยกันใหม่ จริงๆทั้งหมดที่ท่านรองฯ พุดมาท่านก็พูดได้ทั้งวันครับ ผมเองหนึ่งในสมองของสิบสองผมก็พูดได้ทั้งเช่นกัน เพราะทุกคนมีเหตุมีผล อยากให้ทุกคนหันกลับมามองตัวเอง จากหวัจรถปลายเท้ารวมทั้งตัวผมด้วย ให้กลับมายอมรับความจริงว่าสิ่งที่พูดให้ถามตัวเองว่าเราผิดบ้างหรือไม่รวมทั้งตัวผมได้ ถ้าหาช่องทางให้เล็ดลอดไปได้ก็พูดไปอย่างโน่นอย่างนี้ พูดกันได้อย่างนั้น ผมเชื่อว่าสภาของเรามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเพื่อนสมาชิก มีศักยภาพทั้งหมดถ้าให้พูดได้เสียง พูดกันได้ทั้งวัน และผมก็กล้าบอกว่าผมก็คนหนึ่งเหมือนกันที่พูดได้ทั้งวัน ผมยังเสียดายอยู่เลยที่ไม่ได้พูดเมื่อสักครู่ แต่ก็โชคดีที่ไม่ต้องพูดแล้ว ทุกคนรู้ดีคำว่าเทศบัญญัติแบบมีส่วนร่วมหมายถึงอะไร คำว่าไม่ปรึกษาหารือ หมายถึงไม่ปรึกษาหารือตอนไหนท่านทรงยศก็ทราบดีว่าที่ท่านถามเหตุและผลเอาอะไรมานั้น ทราบดีเพื่อนสมาชิกก็มีเหตุมีผล แต่ว่าถ้าพูดกันไปอีกมันจะยาวนานครับผมเข้าใจท่าน แล้วก็มันไม่จบถ้าจะพูดทุกคนเก่งทั้งนั้น แต่ว่าให้หันกลับมามองตัวเองว่าเราจะเดินไปด้วยกันหรือไม่ในโอกาสข้างหน้าผมพูดตั้งแต่ประชุมครั้งแรกเสร็จ ประชุมครั้งที่สองผมพูดเลยดูว่าการทำเทศบัญญัติแบบมีส่วนร่วมพูดตั้งแต่ครั้งแรก ตอนนั้นทำเทศบัญญัติมา ๒ ปีแล้วผมไม่ทราบว่ายังมีอีกหรือไม่ในโอกาสข้างหน้า ยังมีอีกหรือไม่การทำเทศบัญญัติแบบมีส่วนร่วม ผมเองตอบได้เลยผมเห็นเทศบัญญัติพร้อมทุกคน ตอนที่ได้เห็นร่างพร้อมเข้าที่ประชุมฯ เห็นเหมือนกัน ผมไม่เคยได้เห็นเทศบัญญัติมาก่อน แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร เห็นพร้อมทุกคนตอนที่เสร็จแล้วถึงเห็น ก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็นำเรียนเผื่อว่าที่เพื่อนสมาชิกคุยไว้แล้ว มีสิ่งใดที่ผู้บริหารยังอยากจะทำคนเดียวเพื่อนสมาชิกก็ถามว่าที่ถามมาแล้วไม่มีคนตอบที่หรือจะอย่างไร ผมพูดเสร็จสิ้นแล้วมีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะพูดต่อ หรือผู้บริหารมีท่านใดบ้าง เชิญท่านทรงยศ

นายทรงยศ กรุณา

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกครับเรื่องถนนหลานน้ำเดียวผมติดตามให้อย่างที่คุยไว้ วันก่อนผมรับปากแล้วยังไม่ได้คุย คุยกับท่านนายกฯแล้ว ท่านนายกฯบอกว่าให้ทำหนังสือมาเลย จะได้ตามเรื่องให้ได้ตลอดกับผู้รับเหมา แต่ว่าบางทีไม่มีหลักฐาน บางทีเขาอาจจะเฉยๆ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทำหนังสือถึงท่านนายกฯ เพื่อจะใช้อ้างกับผู้รับเหมา เรื่องถนนสายคูค่ายเดียวผมจะให้ช่างที่รับผิดชอบติดตามดู เพราะเดือดร้อนจริงๆ บางทีอาจจะอยู่ในช่วงที่ขยายเวลาอยู่แต่ว่ามันเดือนร้อน ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะครับ ก็รับทราบตรงนี้ ขอบคุณครับ  
เชิญท่านสมรส

ประธานสภาฯ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรสเพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องเล็กน้อย เรื่องหิน ที่ท่านประธานถามว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากให้เราตอบทีเดียว ผมกลัวว่าเราจะลืมผมไม่อยากให้ย้อนหลังเรื่องหินมันกินไม่ได้ เพราะมันแข็ง เรื่องหินทำแสนเก้าประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง ให้สมาชิกทำหนังสือขอได้หรือไม่ ได้หรือไม่ได้ วันนี้มีหินมาเท่าไรแล้ว วันนี้อยู่ตรงไหน



บ้าง วันนี้ใช้ไปเท่าไรแล้ว ใช้ไปตรงไหนบ้าง ไปให้กลมหลุมบ่อตรงไหนบ้าง ผมฝ่ายนิติบัญญัติ อยากรู้ อยากเห็น เพราะหมู่บ้านของผมก็เดือดร้อน ที่ตรงข้าง วัดราชฎ์ปรีชา มันเป็นหลุมบ่อเยอะพอประมาณ ครั้งก่อนได้ทำคอนกรีตไป ครั้งหนึ่ง เหลืออีกครึ่งหนึ่งทำนองๆ แต่ตอนนี้มันเป็นหลุมบ่อ โทรมหาผม ผมก็ ออกตัว บอกว่าเดี๋ยวท่านนายกฯเอาหินมา เรื่องที่ดีผมก็หาเสียงให้ท่านนายกฯ นายกฯเอาหินมาห้าแสนแก้ว อยากให้ท่านตอบด้วยว่าหินไปถึงไหนแล้ว เหลือเท่าไร มาแล้วเท่าไร เอาไปตรงไหนบ้าง แต่ถ้าไม่มีรายละเอียดถึงขนาดว่ากี่ เมตรก็ไม่เป็นไร แต่ให้ผมได้สอบถามได้ เพราะผมสมาชิกฯตรงนี้ ยกมือผ่านกันหมด เพราะเราเห็นว่ากะปางของเรามันยังทุกรันดารอยู่ ถึงยกมือให้ห้าแสนแก้ว همین ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ

ก็คือเรื่องที่ท่านสมรส กับท่านสุรชัยถามเรื่องหิน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติครับ ผมพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมก่อนนะครับ ในการมีส่วนร่วมแต่ละครั้ง บางครั้งบางครั้งผมตั้งใจ อย่างสูงมากแต่ว่ามีผลพลิกกลับไป เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดี ผมได้คุยตั้งหลาย ครั้งว่าในการมีส่วนร่วมของพวกเราในการทำเทศบัญญัติก็ดี ในการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ดี แต่ว่าผมได้รับในเสียงตอบรับนี้มันไม่ดี เช่น ถ้าผมทำใน กระบวนการที่ผิดเพี้ยนจากกฎหมาย ที่กำหนดไว้ในการจัดเวทีประชาคม แล้วมา จะให้พวกเราในการตัดสินใจนั้นมันผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิง แล้วการมีส่วนร่วม เรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ผมดูตั้งแต่เวทีวันที่ ๒๘ ผมดูในกิจกรรม ผมดูในทุกเรื่อง สิ่งที่ได้ตอบรับก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ถ้าพี่น้องประชาชนผมคิดว่าคงจะได้รับการตอบรับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในส่วนของเรื่องหิน ขณะนี้ได้ทำข้อมไป ๓ สาย แต่สายไหนบ้างผมจำไม่ได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งซื้อหินจะเอามากองไว้ที่นี่ เพื่อไว้กลม หลุมบ่อ ขณะนี้เวลานี้พัสดุกำลังดำเนินการอยู่ อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วในส่วน ขอพูดถึงสักหัวข้อ ในคนหลายคนพูดบอกว่าเรื่องกีฬาทำไมต้องตั้งไว้เยอะ ที่ทรงยศถามถึงว่าเอาเหตุผลอะไรมาตัด เหตุผลอะไรนิดเดียวเองท่านทรงยศถาม เพื่ออยากรู้เพื่อประดับบารมีเท่านั้น ว่าเอาเหตุผลส่วนไหนที่มาตัดแล้วมาเพิ่มใน ตอนหลัง ตรงนี้ก็อยากจะรู้ว่าคิดอะไรอยู่ การแข่งขันกีฬาที่เช่นเดียวกันที่ไปดูว่า งบประมาณที่ผ่านมา มหกรรมกีฬาตั้งไว้สามแสนบาท ถ้าผมจำไม่ผิดในเทศ บัญญัติที่ผ่านมา แล้วกะปางเกมส์ก็สามแสนบาทเหมือนกัน รวมแล้วก็หกแสน บาท ก็เลยบอกว่าครั้งนี้เราจัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลย ให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มา ร่วมกันครั้งเดียวแล้วก็จัดก็วันก็ได้ เพื่อให้พี่น้องได้คึกคัก ได้มาเจอ ได้พูดคุยกัน ทั้งตำบลแล้วทุกเพศทุกวัย เอาทุกคนมาร่วมกัน คิดอย่างนี้ครับที่ได้ตั้ง งบประมาณบอกว่าเป็นมหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ถ้าฟังชื่อแล้วมหกรรมกีฬา แสดงว่าทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมหมด ไม่ได้ส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ได้ว่าตะกร้ออย่าง เดียวไม่ใช่ ทุกประเภทของกีฬาเป็นมหกรรมกีฬา ก็เลยยังไม่ค่อยเห็นด้วย ก็ทุกคนคิดว่าที่ผมตั้งงบประมาณทั้งหมด ผมคิดว่าผมชี้แจงได้ทุกตัวแล้ววันก่อน ที่มาประชุมที่นี้ผมนั่งอยู่ด้วย ก็ได้พูดคุยและบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะ เรื่องนี้เกิด ความเดือดร้อนนะ แต่บอกว่าสิ่งนี้เดือดร้อน สิ่งนี้เดือดร้อนอยู่สัก ๒ -๓ วันก็ปรับ แต่ในสิ่งที่ติบอกว่าเรื่องนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนหาผู้เดือดร้อนไม่ได้ ที่จะมา

โทษจริงไม่ได้ ที่มาพูดคุยภายหลังไม่ได้ อันนี้พวกเราตัดไป แต่ในสิ่งที่ตัดเหล่านี้  
ทรงยศถามว่ามันถูกต้องแล้วหรือ แล้วคิดอย่างไรที่มาตัด เอาฐานข้อมูลส่วนไหน  
มาวิเคราะห์ เช่น บ้านพอเพียง ที่จะทำให้ ๕๐ หลัง ทุกคนเอาความคิดตรงไหน  
เอาจุดความรู้ด้านใด หรือว่าบอกว่าวัสดุผิด หรือว่าอุปกรณ์ผมออกให้ อย่างนี้ก็  
บอกมา ที่ตัดไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมออกไม่ให้ ๒๐ ต้น ไม่ต้องซื้ออันนี้ฟังได้  
ไม่ต้องกลัวถ้าไม่พอ พวกเรา ๑๒ คนหุ้กันอันนี้ฟังได้ แต่ว่าตัดแล้วไม่มีคำตอบ  
ให้อันนี้คือคำถามของทรงยศ ไม่ได้ไปปิดเปิดไม่ได้อะไรทั้งสิ้น อันนี้ก็ต้องขอฝาก  
ว่าการที่จะให้เป็นสภาอันทรงเกียรติอย่างนี้ ทำงานอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง  
ไม่ได้อยู่ที่นายกฯ ไม่ได้อยู่ที่คณะผู้บริหาร มันอยู่ที่เราทุกคน ที่ด้วยเหตุด้วยผล  
ถ้าเราบอกด้วยเหตุด้วยผลได้บอกที่ไปที่มาได้ ผมเป็นผู้บริหารต้องฟังทุกอย่างอยู่  
แล้ว พนักงานตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เป็นลูกจ้าง ไปจนถึงปลัด ผมฟังทุกคน เพราะเขามี  
ความคิดเช่นเดียวกัน แต่ถ้าความคิดเหล่านั้นหล่อหลอมแล้วก็ไปเป็นการพัฒนา  
ตำบลให้รุ่งเรือง อันนี้ผมยินด้วยทุกคำพูดที่ส่งสอนออกมา ผมไม่ได้คิดด้านหนึ่ง  
ด้านใด และผมไม่ได้คิดด้านลบ ผมอยากฝากว่าทุกคนที่ท่านประธานบอกว่าให้  
กลับไปดูตัวเองใหม่ อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านประธาน ให้ไปดูแบบแก่นแท้ที่เรา  
เข้ามาทั้งหมดเพื่ออะไร วันที่หาเสียงเราไปบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่างไร แล้ว  
เข้ามาเพื่อใคร ให้เรากลับไปดูใหม่ให้แก่นแท้ แล้วพอถึงวันข้างหน้าผมคิดว่าเรา  
จะเจอในสิ่งที่ดีร่วมกัน วันนี้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทำผิดอย่างมหาศาล  
ผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย วันนี้ผิดเยอะแยะ แต่ผมยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องดำเนินการ  
วิธีต่างๆ อะไรต่างๆ สรุปลึกผิดเยอะแยะไปหมดแล้ว ถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปศึกษาดู  
ผมบอกอย่างนี้ แต่ถ้าทุกคนบอกว่าให้ผมเดินไปตามเกมส์ ให้ผมไปตามวิถีของ  
ความเป็นจริง ผมว่าฟังหลาย เฉพาะวันนี้ อย่าบอกว่าพูดแล้วไม่มีอะไรกระทบ  
กระทั่งไม่มีอะไรไม่ใช้ มีทุกเรื่อง ผมพูดไม่เยอะ การที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆนี้ มัน  
ใช้เหตุผลในการคิดและพิจารณา อย่ามองว่าสภาเป็นของเล็กๆ ที่ไม่เสียหาย  
ท่านลองกลับไปดูแล้วก็ศึกษา คิดว่าสภาอันทรงเกียรติข้างหน้าคงจะได้เรื่องราว  
ในสิ่งที่ดีๆ ในสิ่งที่ประโยชน์ ผมเองตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง  
ผมตั้งใจอย่างยิ่ง เมื่อผมเข้ามาผมคิดว่าการพัฒนาที่นั่นรุดหน้าไปไกล แล้ววัน  
ข้างหน้าจะได้เห็นความรุ่งเรือง ในอีก ๒ ปี วันข้างหน้าที่ผมจะนำพาไป ที่จะให้  
เจอแต่สิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน ถ้าไม่เชื่อก็ลองดู รอเวลาสัก ๒ ปี ว่ากะปางมีการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์จากตัวผมอย่างไรผม  
อยากฝากให้เราศึกษาดู ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ  
นายสมรส เพียรดี

เชิญท่านสมรส ครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส  
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ ก็ไม่มีอะไรมาครบก็มาถึงวาระ  
อื่นๆ เรื่องวันนี้ที่เรามาประชุม เรื่องเทศบัญญัติของปี ๖๖ เรื่องปรับลด ตัดไม้ตัด  
เรื่องคำพูด คำว่าปรับลดกับตัด มันต่างกัน ผมก็ไม่มีอะไรคำว่าปรับลด บางที่  
เหมารวมมาขึ้นรถคันเดียวแล้วไป แต่บางคนมาไปบ้างไม่ไปบ้าง บางเรื่องไม่ได้ตัด  
เค้าเรียกว่าปรับลดเข้าไปพูดกับชาวบ้านว่าตัด ไม่ใช่ตัดครับ เค้าเรียกว่าปรับลด  
ลดมาเพื่อสมาชิกฯเห็นความเหมาะสม อย่างเมื่อสักครู่ท่านว่าเรื่องปลูกบ้าน ผม  
ถามว่าท่านมีความคิดแล้วทำไมไม่ตั้งไว้เยอะๆ เราไปทำบ้านให้เขาตั้งงบประมาณ

ไว้เยอะๆ แต่ที่นี้ในเมื่อในมันปรับลด งบก็ลดลงมา ผมยังติดใจว่าไม่ใช่ตัด ให้มันปรับลด ๒ เรื่องครับ คำพูด ปรับลดกับตัดความหมายมันไม่เหมือนกัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สิ่งที่ดีลดหรือตัดอย่างนี้ก็เหมือนกัน เช่น บ้าน ส่งไป พมจ. จำนวน ๕๐ หลัง ในเมื่อ พมจ. บอกว่า ๕๐ หลังนี้อนุมัติ แล้วก็ให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งในจำนวน ๕๐ หลัง ถ้ามาทำเพียง ๔๐ หลัง ได้หรือไม่ครับ ผิดกฎหมายหรือไม่ครับ ไม่ได้ครับมันต้องทำครบ ๕๐ หลัง เพื่อปิดงบประมาณในส่วนปิดงบประมาณนี้ปิด ๒ อย่าง อย่างที่ ๑ นี้ปิดที่เทศบาลตำบลกะปางที่สมทบ ยอดเงินสมทบมาเท่าไร ชื่อวัสดุมาเท่าไร ส่วนที่ ๒ ในการปิดงบประมาณไปที่ พมจ. จำนวนงบประมาณที่เค้าให้มาบ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลังในการซ่อม ที่เราตั้งระหว่างทาง ครั้งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลกะปางตอนนั้นผมไม่ได้เป็นนายกฯ แต่ผมซ่อมให้จำนวน ๓๘ หลัง ได้งบประมาณมาแล้ว ซ่อมแซมแล้ว เอกสารผมถือมาด้วยผมลืมนำอยู่ที่ห้อง ว่าซ่อมบ้านใครบ้าง แล้วก็ซ่อมไป หมู่ที่ ๑,๗ ซ่อมไปเกือบทุกหมู่ หมู่ที่ ๑๐ ก็ได้ไปบ้านนายวิมล ที่เสียชีวิตแล้ว ถ้าคุณสมรส ไม่เห็นก็หันไปดูหน่วยที่ต่อหลังครัวอันนั้น ผมเป็นคนทำให้ ซึ่งรถจะเห็นเลย แล้วก็บ้านใครอีก ๒ หลัง ชื่อจริงผมจำไม่ได้ ได้ไปต่อบ้านให้เขาอยู่ บ้านน้ำพร้อม หลังคาเปลี่ยนทั้งหมด นั่นผมเป็นคนซ่อมให้ผมทำไว้เยอะครับในพื้นที่ตำบลกะปาง ไปหางบประมาณมาจากข้างนอกมาซ่อมให้ และก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาได้งบประมาณมาแค่นี้ห้าแสนกว่า แล้วใช้งบประมาณที่ไปซ่อมหกแสนกว่าขณะนั้น ผมต้องเอาเงินผมเองชดใช้ไป ก็เลยครั้งนี้บอกว่าเราที่จะไปซ่อมให้พี่น้องประชาชนเสร็จสิ้นของผู้ยากไร้ ว่าต้องขอตั้งงบประมาณจากเทศบาลตำบลกะปาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดูแลผู้ยากไร้ผู้ยากจน คนพิการที่ไม่มีที่พักอาศัยที่ดี ไม่มีห้องน้ำ คนพิการไม่มีห้องน้ำคิดดูให้ดี คนผู้สูงอายุที่ไม่มีห้องน้ำเค้าอยู่อย่างไร ผมดูแล้วว่าบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะดูแลก็เลยตั้งงบประมาณไป พอปรับลดมาผมก็ต้องปรับตามสถานการณ์ ผมไม่ได้ว่าอะไรการตัดลด แต่ว่าผมรายการที่ตัดแล้ว ผมจะไปบอกในการจัดการทอดกฐินทอดผ้าป่านั่นเรื่องของผมแล้วในการดำเนินงาน

ประธานสภาฯ  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

ท่านสาโรจน์ ท่านประท้วงหรือครับ

ผมดูข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ ๖๘ อภิปรายวาทกรรมไปมา แล้วเรื่องต่างๆ ท่านประธานช่วยดูข้อบังคับ ข้อที่ ๖๘ ด้วยครับมันเยอะเวียมนไปเวียมนมาขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

ท่านอยู่กับระเบียบฯ ท่านช่วยอ่านข้อบังคับข้อนั้นให้ฟังหน่อยครับ

ข้อ ๖๘ จะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กำลังปรึกษากันอยู่เท่านั้น จะกล่าวข้อความซ้ำซ้อน นอกประเด็นหรือหยาบคาย เสียชื่อเสียงผู้อื่น ในกรณีจำเป็นเท่านั้น ผมถือว่าพูดซ้ำและนอกประเด็น ข้อ ๖๘ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี

ผมถามว่าผมผิดตรงไหน มันผิดตรงไหนครับ พูดนอกประเด็นตรงไหนที่ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ คนพิการมันผิดตรงไหน ผมคิดว่าคนเราถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลกะปางแล้ว ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล แล้วผมมั่นใจครับทุกวันที่ ๒๘ ผมจะ

- เปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนตำบลกะปาง ผมคิดว่าอย่างนั้น ขอคุณ  
ครับ
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมสั้นๆ นิดเดียว เมื่อสักครู่นี้คุณท่าน  
นายกฯ ได้พูดถึงการมีส่วนร่วม และเป็นสิ่งที่ผมได้พูดมาตลอด ผมได้ฟังว่าการมี  
ส่วนร่วมท่านนายกฯ ได้พูดประเด็นหนึ่งว่าผิดกฎหมายนะครับ ผมเข้าใจอย่างนี้  
ผมไม่ทราบว่าคุณผิดกฎหมายการมีส่วนร่วม ผิดประเด็นไหน ถ้าเป็นประเด็นลง  
ไปทำประชาคมผมเข้าใจว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ แต่ถ้าผมเข้าใจว่าการไปให้  
ชาวบ้านจัดลำดับความสำคัญแล้วผิด มันคือตรงไหนที่ผิด วันก่อนผมได้ยื่นท่าน  
ตอบท่านสนทครั้งหนึ่งแล้ว อยากให้ช่วยตอบหน่อยครับว่าการมีส่วนร่วมและลง  
ไปถามประชาชน แล้วมันผิดตรงไหน เมื่อผมได้รับทราบถ้าเป็นสิ่งที่ผิดผมจะได้ไม่  
ต้องพูดอีก ไม่ต้องปฏิบัติอีกนะครับ เอาสักประเด็นเดียวถ้าว่าการทำแบบมีส่วนร่วม  
แล้วผิด คือการให้ประชาชนยกมือโหวตว่าจะทำโครงการไหน มันผิด  
กฎหมายหรือถูก ถ้าผิดเราจะรู้เพราะสิ่งที่ไม่ได้โหวต และประชาชนโหวตก็มีใน  
เทศบัญญัติ นำเรียนนิดเดียวครับ
- นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมนึกว่าพูด  
นิดเดียวคงจะตีความรู้เรื่อง เพราะว่าสิ่งที่ผมทำขณะนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ลงไปให้พี่  
น้องประชาชนนำเสนอโครงการขึ้นมาจะครับ ขึ้นมาทั้งหมดพี่น้องประชาชน  
ต้องการอะไร แต่พออยู่มาวันหนึ่งกระแสบอกว่าทำไมไม่ผ่านสมาชิกฯ นี่ละครับ  
ผิดกฎหมาย ถ้าผมผ่านสมาชิกฯ แล้วคิดกันเองทำกันเองแล้วนำเสนอกันเอง แล้ว  
ก็มาอนุมัติกันเอง พี่น้องไม่ต้องการ พี่น้องร้องเรียน ใครละครับที่เดือดร้อน นี่คือ  
เหตุผลในการดำเนินการ แต่ถ้าผมลงไปจัดเวทีประชาคมให้พี่น้องนำเสนอมา ทุก  
ขั้นตอนผ่านเวทีประชาคมหมด อนุมัติมา ผมมาใส่ในสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้  
เข้าเทศบัญญัติงบประมาณในเล่มแล้วให้ทุกท่านพิจารณา พิจารณาเห็นด้วย  
หรือไม่เห็นด้วยอยู่ที่ท่าน ถ้าพิจารณาเห็นชอบไปตามผมก็ไปตามพี่น้องประชาชน  
แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ทุกท่าน
- ประธานสภาฯ ผมขอคั่นนิดหนึ่งครับคือการที่ให้พี่น้องประชาชนจัดลำดับนั้น เป็นสิ่งที่ถูก  
กฎหมายหรือผิดกฎหมาย ตรงๆ นะครับ
- นายกเทศมนตรี ในเวทีประชาคมคนนำเสนอคือถูกกฎหมาย แต่ผมบอกว่าเมื่อถูกกฎหมายแล้ว  
คุณทำให้ถูกไปเลย ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลย เมื่อทุกคนต้องการอยู่ใน  
หมู่บ้าน ๑๐๐ คน ต้องการ ๘๐ คน แสดงว่าอันนี้คือถูกต้องการนำเสนอของพี่  
น้องประชาชน แต่ว่าถ้าพวกเราคิดเองผมเข้าใจครับต้องเห็นถึงหัวคะแนน  
หัวคะแนนบอกว่าต้องทำโน้น ต้องทำนี้ ต้องทำนั่น ก็มาจากหัวคะแนน ผมไม่  
อยากพูดไปย้อนกลับเตี๋ยท่านประท้วงอีก ถ้าผมพูดย้อนกลับแล้วท่านจะรู้ว่าเป็น  
อย่างไร แต่ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่พูดดีกว่า ถ้าให้ผมพูดอีกครั้งผมจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่  
ผ่านเวทีประชาคมมาเพราะเหตุใดนะครับ ผมจะพูดให้ฟังถ้าให้ผมพูดอีก
- ประธานสภาฯ นิดเดียวครับท่านผมขออนุญาตต่อเนื่องนิดหนึ่ง ท่านนายกฯ พูดเก่งเอาเป็นว่าผม  
ถามฝากไว้ คราวหน้าช่วยบอกหน่อยว่าระเบียบข้อไหน ชื่อระเบียบอะไร  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าไป แล้วข้อที่เท่าไร ผมฟังแล้วก็พูดได้ทั้งวันเอา  
เป็นว่าผมให้เกียรติท่าน ผมขอเป็นครั้งต่อไปท่านช่วยบอกหน่อย เหมือนกับท่าน  
สาโรจน์บอกว่าระเบียบฯ ข้อนี้ ผมก็บอกว่าระเบียบข้อนี้มันใช้คำว่าอะไร

นายล้น ชูนิรมย์


ขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบอะไร ข้อไหน ถ้าวินให้เกียรติ มีท่านใดจะเพิ่มเติม เชิญท่านล้น ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายล้น ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ จากที่ฟังเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหารชี้แจงเกือบทุกเรื่อง ก็นำเรียนว่าสภาแห่งนี้ ไม่ได้เป็นสภาที่เราต้องมีการขัดแย้ง เป็นสภาอันตรงเกียรติ และเราสามารถที่จะพูดคุยประนีประนอมในฐานะที่เป็นเพื่อนสมาชิก ที่ทำงานให้กับพี่น้องในองค์กรของพวกเรา ก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้จากที่นำเรียน ผมเองก็คนหนึ่งที่ได้ลงมาร่วมกันมาในเรื่องของการทำประชาคมหมู่บ้าน นำเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของโครงการทั้งหมดที่ท่านนายกฯได้นำเรียน มันผิดหรือถูก จริงๆตรงนี้ผมว่ามันคงจะไม่ผิด ก็คือว่าในส่วนของที่ลงหมู่บ้านนะครับในการทำประชาคม ผมถามว่าการทำประชาคมแต่ละครั้งพี่น้องที่มาร่วมประชุมประชาคมสักกี่คน บ้านผมเองมีแค่ ๒๕ คน ยกมือให้บ้านใหญ่ชัย ๒๕ คนหมดแต่พี่น้องที่เดือดร้อนไม่ได้ออกมาประชุม ผมถามว่าถามใครเดือดร้อนอย่างไร สิ่งนี้อย่าไปคิดว่าผิดว่าถูก แต่อย่างน้อยต้องรู้ว่าสิ่งนี้พี่น้องต้องการหรือไม่ สิ่งนี้เดือดร้อนจริงหรือไม่ คนที่มายกมือให้บางที่ไม่เดือดร้อนหมู่ที่ ๑ จะทำหลังคาโรงประชุม แต่อย่างน้อยๆเราไม่ทำให้เราทำเรื่องประปาที่เดือดร้อนมาก่อน นี่เป็นสิ่งที่สมาชิกในพื้นที่ ถามว่าเขารู้ว่าตรงไหนเดือดร้อน ถ้าเอาผิดเอาถูก ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราแก้ปัญหาให้กับพี่น้องไม่สามารถแก้ได้ตรงจุด พี่น้องที่เดือดร้อนเราต้องแก้ปัญหาให้พี่น้องก่อน ประชาคมมาที่ ๑ ที่ ๒ แต่อย่างน้อยต้องอยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่น ทีนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีกี่ปีอยู่ตรงนั้น แล้วเราดึงจากตรงนั้นมาใส่แผนปีร่วมกับพี่น้องประชาคม เพื่อที่จะออกมาเป็นเทศบัญญัติให้ผู้บริหารทำเทศบัญญัติ ถ้าเดือดร้อนจริงเราก็ทำได้แต่ถ้าเอาตามประชาคมผมเชื่อมั่น จัดลำดับ ๑ ลำดับ ๒ คนที่มามากกว่าก็ได้คนที่เดือดร้อนนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องคิด เราพยายามอย่าให้เกิดความขัดแย้งต้องเดินไปทิศทางเดียวกัน พยายามสิ่งไหนที่ไม่เข้าหูเข้าตาก็คงพยายามปรับปรุง ผมเองไม่ได้คิดอย่างไร คิดอย่างเดียวว่าสิ่งไหนที่เราต้องการทำให้พี่น้องทำได้ก็ทำ ในเรื่องปรับลดโครงการก็เหมือนกันนำเสนอกันทั้งวันวันนี้ แต่เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะผู้บริหาร ในฐานะที่เป็นสมาชิกฯต้องฟังกันบ้าง มันไม่ใช่เรื่องว่าผู้บริหารถูกสมาชิกฯถูก มันไม่ใช่ พวกเราทั้งหมดเป็นพี่เป็นน้องที่มาทำให้กับท้องถิ่นเราลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องพายไปถึงจุดเป้าหมายที่เราจะต้องเดิน ไม่ใช่ว่าสมาชิกฯผมถูกคนนี้ผิด สภาผิด ผู้บริหารถูก ผู้บริหารผิด สภาถูก มันไม่ใช่สิ่งไหนที่แก้ไขได้แก้ไข สิ่งไหนที่ทำได้ จะต้องทำนะครับ นี่ถือเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นเองในฐานะที่พวกเราเองเป็นสมาชิกฯ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารต้องรับฟังเหตุผลกันทั้งหมดต้องขอนำเรียนอย่างนี้ สิ่งไหนที่เดือดร้อนทั้ง ๑๒ คน ทั้งผู้บริหารต้องลงไปดูแล้วแก้ไข แต่สิ่งที่ไปตัดลงมาทำมาก็ถูกต้อง ผมนั่งฟังอยู่ตั้งนานคนโน้นก็ผิด คนนี้ก็ถูกมันไม่ใช่ วันนี้สิ่งที่ผิดที่ถูกเราก็อีกกัน แต่สิ่งที่พวกเราต้องเดินไปทิศทางเดียวกันลงเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องของพวกเรา


ประธานสภา


ขอบคุณท่านล้น ชูนิรมย์ เชิญท่านใดจะพูดต่อเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดพูดผมก็เห็นด้วยกับท่านล้น ชูนิรมย์ ผมต้องขอบคุณท่านที่ออกมาพูดคุย ไม่รู้จะพูดยังไง

เราอยู่ร่วมกันให้เกียรติกัน แล้วก็พูดกันได้ทั้งวันเหมือนอย่างที่ว่า ผมเองก็พร้อมทั้งวันแล้วประเด็นผมจดไว้เยอะแยะ มันไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่รู้จักยอมรับความเป็นจริง หลายคนพูดเปิดใจให้กว้างแล้วยอมรับความเป็นจริง ผมพยายามแก้ปัญหา ไม่อยากให้เรื่องในสภาฯเอาไปอื้อฉาวข้างนอก และที่พยายามเคลียร์ก็เคลียร์ให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป่ยก และก็ขอนำเรียนท่านรองฯนิดนึงมันเป็นเรื่องของ การแก้ไข ปัญหาไม่ใช่ใช้ความรู้สึก เพราะบางเรื่อง เรื่องที่ไปสู่ชาวบ้านก็ไปจากเทศบาลนั้นแหละครับ ครั้งก่อนก็บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเอาสภาฯนี้ไปเป็นเครื่องมือข้างนอกนะครับ เป็นเรื่องที่พูดคุยกันภายในสำหรับผมผมจบ ผมไม่ได้ติดใจอะไรใคร สิ่ง que เห็นด้วยผมก็บอกว่าผมเห็นด้วย สิ่งที่ไม่เห็นด้วย ผมก็บอกว่าไม่เห็นด้วย มันมีเรื่องราวเยอะแยะ ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ก็คือที่ท่านบอกว่าสภาฯของเราวันนี้ผิดเยอะแยะ ผมฝากท่านเลขาฯสภาฯด้วยว่าช่วยดูให้นิดหนึ่งว่ามีสิ่งไหนที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่ท่านนายกฯว่าหรือไม่ เพราะว่าโดยระเบียบท่านเลขาฯสภาฯ เป็นผู้ that ฎหมายสูงสุด ฝากช่วยบอกผมด้วย ถ้าผมรู้ก่อนว่าสิ่งไหนที่ผิด ผมพยายามทำให้ถูกนะครับแต่ว่าผมก็ขอฝากท่าน ท่านเองก็เป็นผู้ที่รู้ในเรื่องนี้นะครับ ผมฝากท่านเลขานุการสภาฯ คราวต่อไปเชิญนิติกรเข้ามารวมประชุมด้วยจะมาหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน และเชิญหัวหน้าส่วนด้วย บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้กฎหมายเราได้ถามนิติกร นิติกรจะได้ตอบให้เราตรงไหนผิดตรงไหนถูก เพราะเมื่อก่อนตอนที่ มีนิติกรคนเก่าท่านก็เข้าอยู่บ่อย และก็ฝากเชิญหัวหน้าส่วนราชการด้วย เราทำหนังสือเชิญเขาจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เพราะว่าวันนี้ที่พูดกันผิดถูกไม่มีใครฟันธงให้เราได้นะครับ ครั้งหน้าเชิญนิติกรและหัวหน้าส่วนคนที่เกี่ยวข้องนะครับ ในเมื่อมีผู้รู้เทศบาลของเรามีบุคลากรเยอะแยะ ในส่วนที่ของช่างก็มีส่วนเกี่ยวข้อง จริงๆ เจ้าหน้าที่ส่วนแผนก็มีทุกอย่าง เราก็มีอยู่ทุกส่วน แต่ผมก็เข้าใจว่าไม่มีใครออกมาฟันธงว่าอันไหนทำได้อันไหนผิด ระเบียบว่าอย่างไร ก็ไม่ว่ากันแต่ในส่วนที่ท่านนายกฯบอกว่าผิดเยอะก็น้อมรับและก็ฝากให้ท่านเลขาฯได้ดู ในส่วนที่เพิ่มเติมกับท่านเลขาฯอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องครั้งก่อนที่ท่านล้น ชูนิรมย์ คุยในเรื่องของค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ ถ้าเป็นสิ่งที่ทำได้ เป็นสิ่งที่เบิกได้ และเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถเบิกได้ ถ้าหากว่าท่านใดไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านที่เลขาฯ ท่านที่ปรึกษา ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมวันนี้ ท่านเลขาฯ ฝ่ายกิจการสภาฯ ฝ่ายแผน ท่านรองปลัดตลอดจนถึงเพื่อนสมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อนสมาชิกฯก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติหรือ สมาชิกฯ ทั้ง ๑๒ คน และก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ผมเองพูดเสร็จผมจบนะครับ นิดนึงเสริมผมชอบท่านทรงยศ ผมอยู่กับท่าน ๘ ปี ประชุมทุกอย่างเดินออกจากห้องทุกอย่างจบ ผมชอบท่านตรงนี้นะครับ ก็เป็นธรรมดาแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ท่านทรงยศ ก็มีจุดเด่นจุดด้อยของท่าน ท่านอภิรักษ์ ก็มีจุดเด่นจุดด้อยของท่าน เราชื่นชมในสิ่งที่ดีของแต่ละท่าน และก็ชื่นชมเพื่อนสมาชิกฯทุกท่าน และตัวผมเองก็ชอบแบบท่านทรงยศ ออกจากประชุมก็เสร็จไม่ได้ติดใจอะไรใคร ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมขอบคุณครับ

(ลงชื่อ)   
(นายชลิต ไทยทอง)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
ผู้จัดรายงานการประชุม


คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)   
(นายชอบ จินทร์ปาน)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นางวันเพ็ญ ยอดทอง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายลั่น ชูนิรมย์)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลกะปาง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)   
(นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลกะปาง  
ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม